

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) รุ่นที่ ๖/๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๑๘ สิงหาคม ถึงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗
จัดโดยสำนักเสริมศึกษาและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง		
๑	นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ	นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติงานหน้าห้องปลัดกระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์		
๒	นางสุพิศรา ยุทธนากุล	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
๓	นางพัชราภรณ์ กลัดพ่วง	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
๔	ส.ต.หญิงสมปราถนา ช่อทับทิม	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
๕	นายสรณะกฤษณ์ ทะจันทร์	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
๖	นายพีระเดช สงครอด	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา
๗	นายปาล์ม โชติมานุกุล	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
กรมบัญชีกลาง		
๘	นางสุพิชฌาย์ อนันต์กิตติกุล	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๙	นางสาวรติชา ฉัตรอภิชัย	นักบัญชีชำนาญการ สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ
๑๐	นางทัศนีย์ ทาโบราณ	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดเลย
๑๑	นางปรีดาภรณ์ รักเลิศวงศ์	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังเขต ๕
๑๒	นางสาวจิตรลดา แก่นสาร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
กรมบัญชีกลาง (ต่อ)		
๑๓	นางศศิธร แสงเดือน	เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
๑๔	นางสาวจินตนา รัตนเลิศ	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร
๑๕	นางสาวจารุณี พิณกลับ	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดตรัง
กรมศุลกากร		
๑๖	นางนันทนา ชัยเชื่อนขันธุ์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
๑๗	นายสมหมาย หวังชื่น	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ
๑๘	นางณัฐกมล สุขเลิศ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักตรวจสอบอากร
๑๙	นายชลิต หอมหวน	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ
๒๐	นางเครือวัลย์ วุอินทรานนท์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ
๒๑	นางนิภา คลังทิพรัตน์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ
๒๒	นายแสงดาว ศรสุวรรณ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔
๒๓	นางสาวรัชชนก จุฑะศร	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
๒๔	นางสาวอัญชลี กมลวัทนกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักแผนและการต่างประเทศ
๒๕	นายกิตติพงษ์ ปัทมากร	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓
๒๖	นางสาวรัตนภรณ์ ปิ่นเจริญ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
กรมสรรพสามิต		
๒๗	นางสาววรรรชการต์ ทองอ่อน	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๑

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
กรมสรรพสามิต (ต่อ)		
๒๘	นางฉันทนา สมกุล	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักบริหารทรัพยากรส่วนบุคคล
๒๙	นางสาววราภรณ์ พลูราม	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
๓๐	นายมะนนท์ เสวกุล	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี ๒
๓๑	นางทรงรัตน์ วงษ์สุวรรณ	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง ๑
๓๒	นางสาวจิราพร พรหมยศ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
๓๓	นางสาวเพ็ญรัตน์ ชนะพันธ์	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
๓๔	นายศรวรรษ ทรงไกรศรี	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา
กรมสรรพากร		
๓๕	นางสิริกาญจน์ บุตรรุ่งกิจพันธ์	นักวิชาการภาษีชำนาญการ
๓๖	นางสาวรุ่งรัตน์ ตรีโสภา	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๓๗	นางสิริวรรณ สุธะวารี	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
๓๘	นางศิริทร แดงสกุล	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
๓๙	นางสาววรรณหนี่ พฤษ์อาร์ักษ์	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๐	นางอนินทิตา อินตรา	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๑	นายวิรัช พริกเล็ก	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
๔๒	นายจกัถุช กระจ่างวงศ์พระจันทร์	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
๔๓	นางสาวเบ็ญจพร กิจไพฑูรย์	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๔	นางสาวณัฐชานันท์ เจริญผล	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๔๕	นางสาวสมคิด พักอุดม	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๖	นางสาวนภา ใจเอื้อ	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๗	นางสาวชูชื่น บุญยิ่งยงสถิตย์	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ		
๔๘	นายโอนชา คลังทวีคุณสุข	นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการ
๔๙	นางสาวนันทนิษฐ์ วงศ์ภักดี	นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง		
๕๐	นางสาวณัฐรวี กรรณุมাত্র์	เศรษฐกรชำนาญการ สำนักนโยบายการคลัง